



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวทิพย์เนตร แสนมาโนช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๓๘๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	นางอังคณา ใสใจดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๓๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๓	นางสาวสุคนธ์พิพย์ เรือนสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๔	นางสาวศิรินาถ พรมรังกา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๐๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวศิรินาถ พรมรังกา  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณสมบัติการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๗๕๕๓๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)..... .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาว ศิรินาถ พรหมรังกา

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยไส้เลื่อนที่ได้รับการผ่าตัดโดยใช้กล้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล ตำแหน่งเลขที่ รพจ.๔๐๙

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

สรุปผลการจัดทำกรณีศึกษา เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยไส้เลื่อนที่ได้รับการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง ผู้ป่วยหญิงไทย เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อายุ ๔๔ ปี อาชีพรับจ้าง สถานภาพสมรสคู่ เลขที่ภายนอก ๔๐๔๒๗/๕๕ เลขที่ภายใน ๒๐๓๓๖/๕๕ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มาโรงพยาบาลด้วยอาการมีก้อนที่ขาหนีบข้างขวา เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๖ เซนติเมตร ให้ประวัติว่าเมื่อ ๒ ปีก่อนมาโรงพยาบาลคลำพบก้อนที่ขาหนีบข้างขวา ก้อนโตขึ้นเมื่อใช้แรงยกของหนัก ไม่มีอาการปวดจึงไม่ได้มาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา ๑ เดือนก่อนมาโรงพยาบาลสังเกตว่าก้อนเริ่มโตขึ้นขณะไอหรือจาม จึงมาโรงพยาบาล แพทย์ตรวจร่างกายวินิจฉัยว่าเป็นโรคไส้เลื่อน จึงแนะนำให้นอนโรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัด โดยแนะนำวิธีการผ่าตัดมี ๒ วิธี คือ การผ่าตัดเอาก้อนออกโดยตรงหรือการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง ผู้ป่วยและญาติขอเวลาตัดสินใจ แพทย์จึงนัดมานอนโรงพยาบาลวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อทำการผ่าตัด ผู้ป่วยปฏิเสธโรคประจำตัวปฏิเสธการแพ้ยาและอาหารปฏิเสธประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือโรคอันตรายใด ๆ มีสุขภาพแข็งแรงดีมาตลอด วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษ ผู้ป่วยตัดสินใจรับการผ่าตัดไส้เลื่อนโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง แพทย์จึงทำการผ่าตัดไส้เลื่อนโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้องเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยระงับความรู้สึกด้วยวิธีดมยาสลบคืนวันก่อนผ่าตัดผู้ป่วยมีความวิตกกังวลกลัวการผ่าตัดนอนไม่หลับ พยาบาลเข้าไปพูดคุยอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดพร้อมตอบข้อสงสัยและให้กำลังใจจนผู้ป่วยคลายกังวลสามารถนอนหลับพักได้ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ส่งผู้ป่วยไปห้องผ่าตัดเพื่อรับการผ่าตัดไส้เลื่อนโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง หลังผ่าตัดประมาณ ๓ ชั่วโมงผู้ป่วยรู้สึกตัวดี แพทย์จึงให้รับประทานอาหารได้ ผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๐.๙%NSS๑๐๐๐ มิลลิลิตรจำนวน ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมงได้รับยาแก้ปวด Paracetamol ๕๐๐ มิลลิกรัม ๒ เม็ดทุก ๔ - ๖ ชั่วโมงเมื่อปวด และยา Brufen ๔๐๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ดหลังอาหาร เข้า กลางวัน และเย็น ได้รับยาฉีดแก้ปวด Pethidine ๒๕ มิลลิกรัมฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำทุก ๖ ชั่วโมงเมื่อปวด แผลผ่าตัดหน้าท้องมี ๓ ตำแหน่งปิดผ้าปิดแผลไว้ แผลบริเวณสะดือมีเลือดซึมเล็กน้อยส่วน

อีก ๒ แผลแห้งดี ไม่มีสิ่งคัดหลังไหลซึมออกมานอกแผล ในระยะแรกผู้ป่วยมีอาการปวดแผล ระดับความปวดเท่ากับ ๖ ได้ให้ยาฉีดแก้ปวด ระดับความปวดลดลงเหลือเท่ากับ ๒ และผู้ป่วยมีอาการอึดอัดแน่นท้อง พยาบาลได้กระตุ้นให้ผู้ป่วยลุกนั่งและเดินจนอาการอึดอัดแน่นท้องดีขึ้น แพทย์เพิ่มยา Air-x ๑ เม็ดหลังอาหาร เข้า กลางวัน เย็น หลังผ่าตัด ๑ วัน วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๘ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของ

หัวใจ ๙๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๐ /๖๒ มิลลิเมตรปรอท แพทย์มาประเมินแผล บริเวณสะดือรอบๆ แผลแดง และมีคราบเลือดแห้งติดพยาบาลจึงเปิดทำแผลยึดหลักเทคนิคปลอดเชื้อ แพทย์เพิ่มยาOmnicef ๑๐๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ดหลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และให้ทำแผลวันละครั้ง เข้าวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๘ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๗๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๐ /๖๐ มิลลิเมตรปรอท แพทย์ประเมินแผลผ่าตัดบริเวณสะดือแดงลดลง ไม่มีสิ่งคัดหลั่งไหลซึมออกมานอกแผล ปวดแผลระดับความปวดเท่ากับ ๒ รับประทานอาหารได้ประมาณครึ่งถาด ไม่มีอาการอึดอัดแน่นท้อง แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา และนัดติดตามอาการในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๘.๐๐ นาฬิกา

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตนหลังผ่าตัดไส้เลื่อนโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้องได้ถูกต้อง
๒. ผู้ป่วยและญาติลดความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือในการรักษา
๓. เพิ่มคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยไส้เลื่อนที่ได้รับการผ่าตัดโดยวิธีการส่องกล้อง

ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการปฏิบัติตนของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดไส้เลื่อนโดยวิธีการส่องกล้อง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดไส้เลื่อนโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง
๒. เพื่อให้ผู้มารับบริการรักษาโรคไส้เลื่อนได้รับการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้องในโรงพยาบาลได้มีความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตนตามแผนการรักษาและแผนการให้การพยาบาลซึ่งสอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์
๓. ผู้ป่วยมีความพร้อมต่อการผ่าตัดทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

เป้าหมาย

๑. เพิ่มคุณภาพในการบริการทางการพยาบาลในผู้ป่วยผ่าตัดไส้เลื่อนโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง
๒. เป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
๓. ทราบถึงปัญหาการพยาบาลผู้ป่วยที่ผ่าตัดในอุ้งน้ำดีโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความพร้อมต่อการผ่าตัด ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังผ่าตัด สามารถปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้ถูกต้อง
๒. ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน